

Số: 335/BC-UBND

Phường Nguyễn Nghiêm, ngày 16 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của UBND phường Nguyễn Nghiêm

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Phường triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố nói chung và của phường nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại; sức mua của người dân giảm nên không kích thích được sản xuất và đầu tư; lãi suất ngân hàng cùng với chính sách siết chặt tín dụng nên hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng ... Song dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; qua đó đạt được những kết quả tích cực. Tại Báo cáo này, UBND phường kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

#### Phần I

### ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG NĂM 2024

#### I. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành

##### 1. Về chỉ đạo thực hiện Quyết định, Kết luận và nghị quyết của UBND Thành phố, Đảng ủy và HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện các Quyết định, Kết luận và Nghị quyết của UBND thành phố, Đảng ủy và HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội, UBND phường đã ban hành 03 Quyết định<sup>1</sup> để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2024. Đồng thời, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; UBND phường đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, công tác giải ngân vốn đầu tư công; thu chi ngân sách Nhà nước; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

UBND phường tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy phường, nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác hàng quý, hàng tháng; kịp thời báo cáo, trình Thường

<sup>1</sup>. Quyết định số: 12/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; số 129/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024; số 11./QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung, vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định và thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành và sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND phường trong việc chuẩn bị đảm bảo chương trình, nội dung làm việc tại các kỳ họp của HĐND phường. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND phường, UBND phường đã kịp thời thể chế, cụ thể hóa bằng các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch theo thẩm quyền. Đối những vấn đề phát sinh quan trọng, UBND phường đã trao đổi, xin ý kiến của Thường trực HĐND phường đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường; trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND phường tại các kỳ họp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường để tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

## **2. Về thực hiện quy chế làm việc của UBND phường và thực hiện Chương trình công tác năm 2024**

Quy chế làm việc của UBND phường được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập thể UBND phường đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường và các thành viên UBND phường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Việc giải quyết công việc của UBND phường luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và giám sát của HĐND phường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả; đồng thời trong quá trình chỉ đạo, điều hành luôn nêu cao tính tự chủ, chịu trách nhiệm của từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND, từng thành viên UBND phường, tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác được phân công. Đã kịp thời và chủ động giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hàng tuần, ban hành lịch làm việc cụ thể, tổ chức giao ban định kỳ để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra và kịp thời bổ sung nhiệm vụ phát sinh cần thiết để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường căn cứ nhiệm vụ được phân công đã chủ động làm việc với các bộ phận chuyên môn nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết công việc đạt hiệu quả; đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế để chỉ đạo phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn phường.

Chương trình công tác năm 2024 của UBND phường được xây dựng từ đầu năm nhằm tạo sự chủ động trong chuẩn bị về nội dung và công tác tổ chức thực

hiện. Trong đó, xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện Kết luận của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND phường, Chương trình công tác từng tháng, quý của Ban Thường vụ Đảng ủy; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND phường và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của UBND phường: Tổng số nhiệm vụ giao: 163 nhiệm vụ; đã thực hiện hoàn thành 161 nhiệm vụ; đang thực hiện và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2024 là 02 nhiệm vụ. Ngoài ra, UBND phường đã chỉ đạo ban hành hơn 1.057 văn bản chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, UBND phường đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể hóa văn bản, đồng thời chủ động, linh hoạt ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

### **3. Về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh**

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 được UBND phường đánh giá cụ thể tại Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 06/12/2024. Tại Báo cáo này, UBND phường đánh giá chung về các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND phường, cụ thể như sau:

Trong năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của phường gặp nhiều khó khăn, thách thức; trong 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024 có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra và 01 chỉ tiêu chưa đạt (*Cụ thể*: Xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Nghiêm đạt chuẩn Quốc gia)

a) *Về lĩnh vực kinh tế*: Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: 15,904/13,486 tỷ đồng đạt 118% (trong đó thu ngân sách địa phương 11,179/10,292 tỷ đồng đạt 109%). Tổng chi ngân sách: 8.400/8.400 triệu đồng, đạt 100%. Thu thuế đất phi nông nghiệp đạt 135%.

b) *Về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên-môi trường*

- *Công tác quản lý đất đai, xây dựng*: có nhiều chuyển biến tích cực (*Xác nhận 59 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất, trong đó 07 hồ sơ cấp mới với diện tích 0,021/0.02 ha đạt 105%*). Năm 2024, đã giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước đạt 100% kế hoạch (*600 triệu đồng*).

- *Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường*: Tổ chức các đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự TTATGT, trật tự đô thị trên địa bàn nhất là lập lại trật tự tại các tuyến đường xung quanh Chợ. Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” tại các Tổ dân phố và Kế hoạch phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường.

c) *Lĩnh vực văn hoá - xã hội*

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến tham gia hưởng ứng; hoạt động âm nhạc đường phố duy trì thường xuyên. Đề nghị Thành phố phê duyệt Đề án thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động của TTVHTT&HTCĐ cấp xã; công nhận Cơ quan văn hoá và xét tặng danh hiệu Phường tiêu biểu năm 2024. Ban hành hương ước, quy ước của 04 Tổ dân phố.

- Luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và đã đem lại nhiều kết quả<sup>2</sup>; chú trọng về kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất của học sinh<sup>3</sup>. Chỉ đạo rà soát thực hiện 02 tiêu chí còn lại để xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia (đạt 25/27 tiêu chí).

- Tích cực thực hiện phòng, chống các dịch bệnh ở người; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; chế độ, chính sách ưu đãi cho gia đình chính sách và người có công thực hiện đầy đủ, kịp thời. Toàn phường còn 03 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo (*giảm 01 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo*).

#### d) Lĩnh vực nội chính và tổ chức Nhà nước

- Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác huấn luyện DQ, DBĐV, giáo dục quốc phòng đều đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức khám sức khoẻ cho 70/82 thanh niên đủ điều kiện gọi khám NVQS năm 2025 đạt 85,3% (có 19 thanh niên trúng tuyển).

- Tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Số vụ vi phạm pháp luật giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tình hình nhân dân các nơi về tụ tập khiếu kiện tăng so với năm 2023 (*tăng 06 lượt*). Công tác tuần tra, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường; đã điều tra làm rõ 07/07 vụ vi phạm pháp luật, đạt 100% (*giảm 08 vụ so với cùng kỳ*). Tổ chức thành công Đại hội Chi hội cựu CAND phường lần thứ I (2023-2026); ra mắt Tổ ANTT cơ sở tại 04 Tổ dân phố, với 20 thành viên.

- Công tác tiếp dân, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tốt, không có đơn thư tồn đọng và khiếu kiện vượt cấp. Tiếp nhận 10 đơn/10 vụ đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức hòa giải đạt 100%.

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy định; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai rà soát các nhóm quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị có liên quan với các cơ quan hành chính nhà nước khác và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất kiến nghị cấp thẩm quyền cắt giảm thời gian thực hiện.

## II. Một số nội dung tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường

Tập thể UBND phường đã tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND phường, trong đó nhấn mạnh một số hạn chế sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND phường có lúc, có việc ở một số lĩnh vực còn chưa sát sao, kịp thời; chưa có những mô hình mới về công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường. Một số bộ phận chuyên môn năng lực tham mưu còn hạn chế, chưa chủ động trong công việc, chưa bám sát nhiệm vụ được giao do vậy tiến độ xử lý công việc đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

<sup>2</sup>. Trường THCS: được Chính phủ tặng Cờ thi đua, nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh; Trường Tiểu học: được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh. Trường Mầm non: giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 2, được UBND thành phố khen tập thể lao động tiên tiến.

<sup>3</sup>. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh đậu vào 10 các trường công lập đạt 82,4% (vượt 2,4% so với chỉ tiêu).

- Công tác thu thuế xây dựng nhà ở đối với các nhà thầu, nhà ở tư nhân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

- Công tác quản lý trật tự đô thị có chuyển biến và đạt một số kết quả nhất định; tuy nhiên lực lượng làm TTĐT có lúc, có nơi chưa thể hiện tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Hoạt động của các Hội đặc thù chưa thường xuyên. Phong trào ngày Chủ nhật xanh tại các Tổ dân phố chưa huy động được nhiều người dân tham gia.

*Tập thể lãnh đạo UBND phường nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại và hạn chế đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2024, đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm xuất phát do nguyên nhân chủ quan. Năm 2025, UBND phường sẽ có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2025, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025.*

## **Phần thứ II**

### **NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

Năm 2025 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XV đề ra và diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong năm 2025, UBND phường cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

**1.** Bám sát và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy và HĐND phường. Thực hiện đảm bảo quy chế phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phường và các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

**2.** Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND phường; ban hành Chương trình công tác năm 2025 đảm bảo sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và đúng thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với từng cán bộ, công chức được UBND phường, Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm bảo chất lượng và quy định hiện hành của Nhà nước.

**3.** Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh năm 2025, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực, nhất là có giải pháp để khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Chỉ đạo giải quyết đạt kết quả các vụ việc nổi cộm, bức xúc, các ý kiến kiến nghị của người dân. Tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng uỷ khóa XV. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế; nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ.

6. Tăng cường công tác quản lý điều hành thu – chi ngân sách; Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao; thúc đẩy, nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu mới nhằm tạo sự phát triển nguồn thu bền vững. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu công năm 2025 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030.

8. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, phục vụ tốt các ngày lễ, sự kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2025 và phục vụ Tết Nguyên đán Ất Ty. Xây dựng Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn.

9. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2025-2026. Tăng cường cơ sở vật chất, củng cố, duy trì và thực hiện các tiêu chí xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn phường.

10. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội,... Tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm; công tác trẻ em;... Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên của sàn giao dịch việc làm. Tập trung thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo Kế hoạch của Thành phố.

11. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Chú trọng làm tốt công tác dân vận chính quyền; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên để có giải pháp huy động và tăng cường sự giám sát, sự tham gia của người dân đối với các hoạt động của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

12. Thực hiện tốt chuyển đổi số, Đề án 06/CP theo đúng quy định. Trong đó tập trung công tác số hoá TTHC và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn phường.

13. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 02 lực lượng: Công an, BCH Quân sự; chủ động nắm bắt tình hình, triển khai hiệu quả các phương

án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

**14.** Chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội dung trình HĐND phường tại các kỳ họp. Đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri và các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND phường.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của UBND phường. Kính báo cáo Hội đồng nhân dân phường./.

**Nơi nhận:**

- UBND TP (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường (b/c);
- CT, PCT UBND phường;
- TT UBMTTQVN phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.Đào

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Ngọc Dung**

